

# Khẩn trương cho sản xuất vụ xuân

Những ngày đầu xuân Nhâm Dần, để bảo đảm gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, nông dân các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt xuống đồng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khí thế lao động sôi nổi hứa hẹn một vụ sản xuất thắng lợi.



Chú động các biện pháp lấy nước, giữ nước, tạo thuận lợi cho việc làm đất, gieo cấy lúa xuân. Trong ảnh: Nông dân xã Thụy Thanh (Thái Thụy) làm đất gieo cấy lúa xuân.

Năm nay, do lịch lấy nước sớm, đợt cao điểm diễn ra trước tết nên trong những ngày nghỉ tết Nhâm Dần, những người làm nhiệm vụ để ải không tắt bật như mọi năm. Tuy nhiên, không vì thế mà họ chủ quan, lơ là. Lấy nước đã vất vả và thì giữ nước còn mất nhiều thời gian, công sức hơn. Tận dụng nguồn nước thủy triều và đợt xả nước đợt 2, các địa phương trong tỉnh đã đổ ải được phần lớn diện tích gieo cấy trước tết. Tuy nhiên, hai công ty thủy lợi vẫn phải bố trí lực lượng trực ở các công trình trong dịp nghỉ tết Nguyên đán để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và cắt cử người thường xuyên kiểm tra kênh trục, tránh rò rỉ, thất thoát nước. Chủ động các biện pháp lấy nước, giữ nước tạo thuận lợi cho công tác làm đất, gieo cấy lúa xuân.

Ông Lê Văn Cường, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thụy Sơn (Thái Thụy) cho biết: Từ mừng 6 tết Nguyên đán, nông dân Thụy Sơn đã xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Sau hai ngày tập trung, đến mừng 8, toàn xã đã cấy được gần 100ha trong tổng số 390ha; trong đó có trên 20ha cấy bằng máy. Năm 2015, HTX SXKD DVNN xã Thụy Sơn mua 4 máy cấy, đưa mô hình nhà khay cấy bằng máy vào áp dụng tại địa phương. Qua thực tế sản xuất cả vụ xuân và vụ mùa, cấy máy cho năng suất cao hơn cấy tay từ 10 - 15%. Bởi thế từ 5ha thử nghiệm ban đầu đến nay mỗi vụ có khoảng 50ha thực hiện cấy máy. Ngoài 4 máy của HTX, toàn xã có 7 máy cấy do các cá nhân tích tụ, tập trung ruộng đất trang bị phục vụ sản xuất của gia đình và người dân trong vùng. Nếu như trước đây phải mất 15 ngày mới hoàn thành việc gieo cấy thì từ khi đưa máy cấy vào sản xuất, thời gian gieo cấy đã rút ngắn một nửa. Không chỉ bảo đảm về lịch thời vụ, việc đưa máy cấy vào sản xuất còn khắc phục tình trạng thiếu lao động ở địa phương. Bà Nguyễn Thanh Huyền, thành viên tổ gieo mạ khay của HTX SXKD DVNN xã Thụy Sơn cho biết: Trên cơ sở diện tích cấy bằng máy theo dạng kỹ của thành viên, HTX xây dựng kế hoạch sản xuất mạ khay. HTX thực hiện trọn gói từ gieo mạ, cấy với giá 230.000 đồng/sào với giống lúa thuần, 260.000 đồng/sào với giống lúa lai được thành viên ủng hộ cao. Nhu cầu cấy bằng máy tăng cao qua từng vụ, tuy nhiên do khó khăn về thời vụ, mặt bằng sản xuất mạ khay nên khả năng phục vụ của HTX còn hạn chế.

Nếu như ở vụ xuân năm 2021, diện tích cấy bằng máy toàn tỉnh đạt trên 8.000ha, tăng gần 4.000ha so với vụ xuân năm 2020 thì ở vụ xuân năm 2022, toàn tỉnh phần đầu 20% tổng diện tích (khoảng 15.000ha) được cấy bằng máy. Thay đổi từ duy sản xuất không chỉ thể hiện ở việc đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất, phòng trào xóa bỏ bờ ngăn, bờ thửa tiến tới áp dụng phân mềm quản lý số đồng ruộng đang được nhiều địa phương quan tâm, chỉ đạo. Vụ xuân năm 2022, 50ha gieo cấy ở xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) được địa phương tổ chức sản xuất với hình thức xóa dần các bờ ngăn, bờ thửa, tạo thành những cánh đồng lớn không bờ, áp dụng được tối đa cơ giới hóa trong sản xuất, giảm chi phí, tăng năng suất lao động. Ông Ngô Doãn Đò, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Quỳnh Thọ cho biết: Nhận thức được những lợi ích từ việc xóa bỏ bờ ngăn, bờ thửa đối với sản xuất, vụ xuân năm nay chúng tôi thí điểm triển khai tại cánh đồng của 3 thôn Hồng Thái, Đức Chính và Minh Đức. Các khâu sản xuất thực hiện đồng loạt, tập trung gieo cấy lúa BC15, lúa Nhật. Những thửa ruộng lớn không bờ giúp việc làm đất nhanh, thuận lợi hơn đồng thời mở rộng diện tích cấy bằng máy, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy của địa phương.

Mặc dù thời tiết rét đậm, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ gieo cấy vẫn được tiến hành khẩn trương. Ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương khi nhiệt độ trên 15°C cần tập trung tuyên truyền người dân đẩy nhanh tiến độ, phần đầu hoàn thành việc gieo cấy trước ngày 20/2. Duy trì nước nông thường xuyên cho lúa từ sau cấy đến khi kết thúc đẻ nhánh hữu hiệu. Quan tâm theo dõi, phòng, trừ chuột, ốc bươu vàng ở giai đoạn đầu vụ. Chủ động các phương án tích nước trên các sông trực, kênh mương, ao, hồ để bảo đảm đủ nguồn nước cho lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt.

NGÂN HUỖN

## ĐÔNG HƯNG

# Doanh nghiệp thi đua sản xuất ngay từ đầu năm

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong ngày ra quân sản xuất đầu xuân, không khí thi đua lao động sản xuất, kinh doanh (SXKD) tại các nhà máy, phân xưởng của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng đã diễn ra sôi nổi với quyết tâm, kỳ vọng vào một năm mới hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD đã đề ra.



Công nhân Công ty TNHH Innoflow Vina (cụm công nghiệp Đồ Lương) thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm.

Chi Đoàn Thị Nhung, công nhân Công ty TNHH Innoflow Vina chia sẻ: Ngoài mức lương cơ bản bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng, Công ty còn có nhiều chế độ đãi ngộ như tiền chuyên cần, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, trợ cấp nuôi con nhỏ, trợ cấp ngày phụ nữ, phụ cấp độc hại, tặng quà dịp lễ, tết, sinh nhật... Sáng ngày mừng 7 tháng Giêng đến khai

xuân, Công ty mừng tuổi cho từng người. Tôi mong Công ty TNHH Innoflow Vina lại tăng thêm gần 600 lao động. Doanh thu năm 2021 tăng 10% so với năm 2020, đạt trên 580 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 3,8 tỷ đồng. Dự kiến năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục tạo việc làm cho hàng trăm lao động vì hiện đã được tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư mở rộng diện tích để làm nhà xưởng. Với uy tín, chất lượng ngày càng được khẳng định, Công ty được khách hàng tin tưởng tiếp tục ký gia hạn các đơn hàng trong năm 2022.

Công ty đã có những đơn hàng quan trọng nhưng dự báo tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp còn tác động đến hoạt động SXKD, do vậy điều quan trọng nhất hiện nay là phải thực hiện thật tốt khuyến cáo "5K" + vắc-xin nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe người lao động, nhanh chóng khôi phục, phát triển SXKD. Chị Phạm Thị Phương, công nhân Công ty TNHH Đồ dùng du lịch Trung Bảo Thái Bình cho biết: Vụ chống tối đầu làm tại Công ty, khi tôi phải đi cách ly, điều trị tập trung Công ty vẫn cho hưởng 70% lương, các cấp công đoàn trao hỗ trợ và quà tết. Năm 2021, tôi Công ty gặp nhiều khó khăn song lương của hai vợ chồng vẫn đạt gần 14 triệu đồng/tháng, tết Nguyên đán Công ty còn thưởng tháng lương thứ 13. Công ty càng khó khăn thì chúng tôi càng gắn bó,

THU HIỀN

# Bảo đảm an toàn để dạy tốt, học tốt

Từ ngày 7/2, gần 400.000 học sinh trên địa bàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho thầy và trò được các cơ sở giáo dục chú trọng, đặt lên hàng đầu.

Ngay đầu đến trường sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế, xã Hồng Minh (Hưng Hà), nhà trường đã bố trí cán bộ, giáo viên nhắc nhở phụ huynh và học sinh không tụ tập đông người tại khu vực cổng trường và kiểm tra, nhắc nhở việc đeo khẩu trang của học sinh. Các điều kiện phòng dịch thiết yếu khác như: nước sát khuẩn tay, khẩu trang dự phòng, mã QR, sổ khai báo thông tin y tế đã được bổ sung tại khu vực cổng trường. Tại các lớp học, giáo viên chủ nhiệm tập hợp theo dõi sĩ số hàng ngày, thống kê về thể số lượng và lý do vắng mặt của học sinh. Cô giáo Đào Thị Thanh Hoài, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ:

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho thầy và trò khi đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, nhà trường khuyến khích các bậc phụ huynh cho học sinh test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế, nhất là những em có yếu tố nguy cơ, có biểu hiện bất thường như ho, sốt, sổ mũi. Bên cạnh đó, ngay trong sáng ngày 7/2, nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức test nhanh cho những học sinh chưa test tại nhà và toàn bộ cán bộ, giáo viên của nhà trường. Nhờ đó cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh yên tâm hơn khi học sinh đi học trở lại.

Tại Trường Tiểu học và THCS Thái Phúc (Thái Thụy), để chuẩn bị cho ngày đầu đón học sinh trở lại trường học trực tiếp sau tết, nhà trường đã có sự chuẩn bị chu đáo. Thầy giáo Vũ Văn Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong thời gian nghỉ tết, nhà trường thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh thông qua mạng xã hội. Bởi vậy, giáo viên, học sinh nào có liên quan đến ca bệnh hoặc mắc Covid-19 sẽ kịp thời báo cáo với nhà trường để có phương án cách ly, dạy và học hợp lý. Ngày 7/2, nhà trường đã tổ chức cho toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên test nhanh Covid-19. Thắt mùng là 100% các mẫu test nhanh của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường đều cho kết quả âm tính, đủ điều kiện để tiếp tục

đến trường. Nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường đến các khối, lớp diễn ra từng ngày, từng giờ bảo đảm thống nhất xuyên suốt trong các hoạt động phòng, chống dịch của nhà trường, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ dạy và học, đặc biệt là những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022. Từ đó giúp nhà trường kịp thời thực hiện các biện pháp nếu phát hiện F0, tránh để dịch bệnh lây lan trong trường học.

Tại thành phố Thái Bình, trong hai ngày 6 - 7/2, 100% trường học đã phối hợp với đơn vị y tế tổ chức test nhanh cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và

học sinh. Hết ngày 7/2 đã phát hiện, cách ly y tế 83 giáo viên và học sinh, trong đó có 2 giáo viên dương tính với SARS-CoV-2. Tỷ lệ học sinh đi học trở lại sau tết Nguyên đán của 2 cấp tiểu học và THCS đạt 98,95%. Số học sinh nghỉ học thuộc diện cách ly y tế hoặc sức khỏe không bảo đảm. Riêng cấp học mầm non, số trẻ đến trường còn thấp do phụ huynh lo ngại về tình hình dịch bệnh. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Đối với những giáo viên, học sinh thuộc diện F0, chúng tôi chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với gia đình học sinh giao bài tập cho những em có sức khỏe ổn định, không triệu chứng để các em không cảm thấy hụt hẫng trong thời gian cách ly, điều trị. Bên cạnh đó, kết nối lớp học trực tiếp ở trường với những trường hợp cách ly tại nhà để dạy trực tiếp, bảo đảm tất cả học sinh được cung cấp kiến thức thường xuyên, không bị gián đoạn, giúp các em không bỏ lỡ khi

đi học trở lại. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế và ngành giáo dục. Nhằm bảo đảm việc tổ chức học trực tiếp an toàn, hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại các cơ sở giáo dục. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở giáo dục đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù các cơ sở giáo dục đã chuẩn bị chu đáo nhưng vẫn được khuyến cáo không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, cần tiếp tục thực hiện tốt khâu tuyên truyền, tư vấn đến phụ huynh học sinh và học sinh. Theo thống kê, tỷ lệ học sinh các khối lớp đi học trực tiếp trên địa bàn tỉnh đạt 98%; 696 trường tổ

chức học trực tiếp, 4 trường tổ chức học trực tuyến, 23 trường tổ chức học trực tiếp kết hợp với trực tuyến; 5 trường tạm dừng cho học sinh đến trường. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục theo dõi sát tình hình ở từng lớp, từng học sinh, nếu có sự cố cần báo cáo kịp thời để có biện pháp giải quyết phù hợp.

DẶNG ANH



Học sinh Trường Tiểu học Lý Nam Đế, xã Hồng Minh (Hưng Hà) trở lại trường học sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.